

แบบสรุปและรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เรื่องโครงการ/หลักสูตร	ผู้เข้ารับการอบรม	ผู้จัดการอบรม	สถานที่อบรม	ระยะเวลาการอบรม	หมายเหตุ
๑	- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ซึ่กซ็อมการจั้ดท้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของอปท.”	นางสาวนงค้ลัษณ์ แสง ขาว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย แผนงานและงบประมาณ	- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต (รังสิต) จ.ปทุมธานี	๑๙ – ๒๑ ก.ค.๖๔	
๒	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยสำหรับนัก ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ”	นายประจิม ชูดำ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	- โรงแรม มิวใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	๒๘ – ๓๐ มิ.ย.๖๔	
๓	- โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	นางสาววิภาวรรณ สุขปาน แก้ว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป	-สำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่	- โรงแรม มติวานา กระบี่ รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่	๑๐ - ๑๑ ก.ย.๖๔	
๔	- โครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติ สำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔	นางสาวเยาวเรศ ลิ้มอรุณ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน	-สำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่	- โรงแรม มมารีไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กระบี่	๒๒ ก.พ.๖๔	
๕	- โครงการอบรมสัมมนา “การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่ สำนักงานงบประมาณกำหนด”	นางสาวรจนา สุภาพ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	- โรงแรม บี.พี.แกรนด์ ทาว เวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	๑๔ – ๑๖ พ.ค.๖๔	

ลำดับ ที่	เรื่องโครงการ/หลักสูตร	ผู้เข้ารับการอบรม	ผู้จัดการอบรม	สถานที่อบรม	ระยะเวลาการอบรม	หมายเหตุ
๖	- โครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (สท.๑-๓)”	นางสาวผุสดี ธรรมวณิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	- โรงแรมมารีไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กระบี่	๗ - ๙ มิ.ย.๖๔	
๗	- โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี ๒๕๖๔	นางสาวรวีวรรณ ทองถิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	- โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.	๒๒ - ๒๖ เม.ย.๖๔	
๘	- โครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (สท.๑-๓)”	นางยุภาวดี ศรีภักดี ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	- โรงแรมมารีไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กระบี่	๗ - ๙ มิ.ย.๖๔	
๙	- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน แก้อไขฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับใหม่) และระเบียบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับใหม่) อีกทั้งการฝึกอบรมการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	นางสาวพัชรินทร์ ทองขำดี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	- โรงแรมเค พาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	๑๕ - ๑๗ ก.พ.๖๔	

ลำดับ ที่	เรื่องโครงการ/หลักสูตร	ผู้เข้ารับการอบรม	ผู้จัดการอบรม	สถานที่อบรม	ระยะเวลาการอบรม	หมายเหตุ
๑๐	- โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	นางสาวสาพิยะย์ มดคัน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บ รายได้	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	- โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.	๑๕ - ๑๙ ก.ย.๖๔	
๑๑	- โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี ๒๕๖๔	นางสาวอรสา ขนนานใต้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	- โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.	๑๓ - ๑๗ พ.ค.๖๔	
๑๒	- โครงการหลักสูตร “การบริหารสัญญา และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการคำนวณค่างานตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่าก)”	นายสรรเพชญ์ เจียจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ช่าง	- มหาวิทยาลัยศิลปากร	- โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.	๒๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๔	
๑๓	- โครงการอบรมหลักสูตร “ปัญหาและแนว ทางการแก้ไขการใช้จ่ายเงินรายได้และเงิน รายได้สะสมของ ศพด. ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๔”	นางจรรยา จิณรัฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง การศึกษา	-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	- โรงแรมทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	๗ - ๙ มิ.ย.๖๔	

ตรวจสอบถูกต้อง



(นายสุทิน สุวรรณบำรุง)  
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว